



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๓๑๕ โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๑๓๑๕
ที่ ทส ๐๔๑๘/ วันที่ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ระยะ ๓ ปี (๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เรื่องเดิม

หนังสือสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด่วนที่สุด ที่ สพร ๒๕๖๓/ว ๒๕๓๓
ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำ
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ ๓ ปี (๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้มอบหมาย
ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมการประชุม นั้น

ข้อเท็จจริง

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้จัดงานประชุมครั้งนี้ขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็น
ในด้านต่างๆที่มีต่อการจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ ๓ ปี (๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) และศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ได้มอบหมายให้ นางสาวศศิธา วัฒนฉาย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการประชุม
โดยมีผลการประชุมสรุปได้ดังนี้

๑. การประชุมครั้งนี้ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
โดยมี ดร.สุพจน์ ห้วยหงษ์ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นผู้กล่าวรายงาน

๒. เนื้อหาการบรรยายสรุปได้ว่า

๒.๑ การจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
ได้ถูกจัดทำขึ้นและเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐและความมั่นคง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ โดยมีมติให้ สพร. ปรับปรุงตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ควรต้อง
กำหนดประเด็นขับเคลื่อนสำคัญให้ชัดเจน และจัดลำดับความสำคัญในการดำเนินการ ซึ่งจะต้องเร่งดำเนินการ
ให้สามารถประกาศใช้แผน ฯ เพื่อใช้เป็นกรอบในการพิจารณาปรับปรุงแผนงานบูรณาการดิจิทัล ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้

๒.๒ การประชุมกลุ่มย่อยในครั้งนี้ ได้แบ่งประเด็นสำคัญออกเป็น ๖ ด้าน ได้แก่ การศึกษา
การสาธารณสุข การเกษตร ความเหลื่อมล้ำทางสิทธิสวัสดิการประชาชน การมีส่วนร่วม โปร่งใส และตรวจสอบ
ได้ของประชาชน และการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยแต่ละกลุ่มย่อยมีประเด็นหารือที่
กำหนดไว้คือ ความท้าทายในการปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล ความท้าทายในการบูรณาการข้อมูล
เพื่อใช้ในการตัดสินใจเชิงนโยบายของรัฐบาล ความท้าทายในการพัฒนาบริการให้เป็นดิจิทัล ความท้าทายใน
การยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐ และการจัดลำดับความสำคัญของประเด็นความท้าทายของเป้าหมาย
เพื่อเป็นกรอบบูรณาการงบประมาณประจำปี

๓. สำหรับการดำเนินการเพื่อรองรับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการทางทะเลและชายฝั่ง คือ การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลของกรมกับหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ และให้มีการปรับปรุงข้อมูลอยู่เสมอ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เพื่อความโปร่งใสและให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายปรีทัศน์ เจริญสิทธิ์)

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร